

ด่วนที่สุด

ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว



องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ  
เลขที่ ๒๓๕๖  
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา ๖.๑๖

สำนักงานปลัด  
 กองคลัง  
 กองช่าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อำเภอเมืองยะลา ถนนสุขยางค์

ยล ๙๕๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทุกประเภทประเมินตนเอง

และปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop Covid และ Covid Free Setting

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง (เว้น ทต.ลำใหม่) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล (เว้น อบต.ยะลา, อบต.ลำพะยา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-๑๙ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid Free Setting สำหรับสถานที่/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการ/ผู้ร่วมกิจกรรม โดยให้เขตสุขภาพที่ ๑๒, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้เน้นย้ำในพื้นที่ตลาด ร้านน้ำชา ศาสนสถาน และร้านอาหาร ดำเนินการประเมินตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop Covid และ Covid Free Setting

ในการนี้ จังหวัดยะลา จึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ได้แก่ ตลาด ร้านน้ำชา ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทุกประเภท เช่น โรงแรม โรงงาน โรงเรียน ร้านเสริมสวย ฯลฯ ดำเนินการประเมินตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop Covid และ Covid-Free Setting ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ขอเน้นย้ำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรการที่กำหนด และรายงานผลให้จังหวัดทราบ โดยตรง ทาง E-mail. [Yalalocal\\_3@hotmail.com](mailto:Yalalocal_3@hotmail.com) หรือทางกลุ่มไลน์ “การจัดการขยะมูลฝอย” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ [www.yalalocal.go.th](http://www.yalalocal.go.th) หัวข้อ หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกาญจนา วัชรศิริานนท์)

ท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร. ๐-๓/๓๒๑-๓๕๕๖ .งานส่งเสริมทั่วไป.โย.๗๖๑